

## “ประทีปแห่งปัญญา”

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสรู้จักท่าน ภราดาประทีป ม. โคมลมาศ หรือ Bro., Martin มาเป็นเวลานาน และทราบดีว่า ท่านเป็นผู้ที่อุทิศตนทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทเสี่ยสละทั้งแรงกายแรงใจ และจิตวิญญาณของความเป็นครู เพื่อให้ความรู้และพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นฐานกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้เจริญรุ่งเรือง ปัจจุบันถือได้ว่า ท่านภราดาประทีป ม. โคมลมาศ เป็นนักการศึกษาระดับสูงของชาติ ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล ประสบความสำเร็จในการบริหารการศึกษา จากการมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จนมีชื่อเสียงโดดเด่นอยู่ในระดับแนวหน้า เป็นที่รู้จักและยอมรับของบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จนมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 2,200 คน จาก 59 ประเทศ มาศึกษาที่มหาวิทยาลัย

ท่านภราดาประทีป ม. โคมลมาศ นอกจากจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้าน การบริหารการศึกษาแล้ว ท่านยังมีพรสวรรค์ในด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบอาคารที่ไม่แพ้สถาปนิก มีอาชีพอีกด้วย ซึ่งเห็น ได้จากการออกแบบมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา ได้อย่างวิจิตรอลังการ ท่านสามารถผสมผสานสถาปัตยกรรมของความเป็นตะวันออกและตะวันตก (East meets West) ได้อย่าง ลงตัวและกลมกลืนยากที่จะหาที่ใดเทียบได้

ในบทบาทของนักบวช ท่านเป็นนักบวชคาทอลิกที่เป็นที่เคารพนับถือของบรรดานักบวช และคริสตชนด้วยกัน ท่านสามารถนำเอาคำสอนทางคริสตศาสนามาประยุกต์สอนนักศึกษา และบริหาร จัดการมหาวิทยาลัยได้อย่างกลมกลืนสอดคล้องกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ ท่านยังให้การช่วยเหลือแก่สังคมในทุก ๆ ด้าน ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการบริหารงานภายใน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จนได้รับมอบรางวัลเกียรติคุณและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายสถาบัน อีกทั้งได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ มากมาย อาทิ กรรมการปฏิรูปการศึกษา กรรมการวางแผนการศึกษาแห่งชาติ นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ การศึกษา ฯลฯ

ด้วยผลงานที่ประจักษ์ชัดแจ้ง ซึ่งเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น นับได้ว่า ภราดาประทีป ม. โคมลมาศ เป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของประเทศท่านหนึ่ง สมควรที่ลูกศิษย์และอนุชนควรที่จะเคารพนับถือ จดจำ และเอาเป็นแบบอย่าง แม้ว่าท่านจะมีอายุครบ 72 ปีแล้ว แต่ท่านก็ยังแข็งแรงและยังคงทำงานหนักอย่าง มีหยุดหย่อนในฐานะอธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และยังเป็นทีปรักรักษาของอีกหลายองค์กร ในวาระโอกาสที่ท่านอายุครบ 72 ปี ข้าพเจ้ามีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้แสดงความรู้สึก ที่แท้จริงที่มีต่อท่านในครั้งนี้ ขอให้ท่านเป็น “ประทีปแห่งปัญญานำพาเหล่าศิษย์สู่ชีวิตอันอุดมตลอดไป”



ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

